



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนแผนงาน โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๑๗

ที่ กพง ๙๕๓๕/๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอให้จัดทำข้อมูลประเด็น คำถาม-คำตอบ เพื่อเตรียมชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ๙๒4744

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์

ตามที่กรมชลประทานได้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น ด้วยกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี หน่วยงานที่เสนอคำขอตั้งงบประมาณจะต้องเข้าชี้แจงฝ่ายนิติบัญญัติ ในวาระที่ ๑ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ กองแผนงานได้รวบรวมประเด็นข้อซักถามที่คาดว่าจะถูกอภิปราย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ จึงขอให้ท่านโปรดจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการชี้แจงในประเด็นดังกล่าวส่งให้กองแผนงานรวบรวมในภาพรวมของกรมฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในรูปแบบเอกสาร และ Digital File ทางอีเมล rid_center@yahoo.com ภายในวันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดมีประเด็นที่ถูกสอบถามอยู่เป็นประจำหรือคาดว่าจะถูกอภิปราย ขอให้จัดทำประเด็นคำถามและคำตอบส่งให้กองแผนงานตามเวลาที่กำหนดข้างต้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ผอ.ผง.

เรียน ผอ.ส่วน., ผอ.ท.พจ., ทนอ.๑-๙ มอ.

เพื่อโปรดพิจารณาจัดทำข้อมูลฯ

ส่งส่งมอบให้กรมฯ ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เพื่อรวบรวมส่งกองแผนงานต่อไป.

(นายธีระพล ตั้งสมบุญ)

ผส.บอ. ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๒

ประเด็นข้อซักถามเตรียมชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

ลำดับ	ประเด็นข้อซักถาม	หน่วยงาน	รายชื่อผู้ประสาน / โทร
1	กรมชลประทานมีแนวทางในการบริหารจัดการน้ำและแนวทางการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งอย่างไร	สบอ.	
2	กรมชลประทานมีแนวทางในการบริหารจัดการน้ำและแนวทางการป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากอย่างไร	สบอ.	
3	กรมชลประทานมีการวางแผนในการกำจัดวัชพืช (ผักตบชวา) เพื่อเตรียมการสำหรับรองรับน้ำ ส่งน้ำ และระบายน้ำในฤดูฝนที่จะถึงนี้ หรือไม่ อย่างไร	สบอ.	
4	กรมชลประทานมีการวางแผนการขุดลอกคูคลองหรือไม่ อย่างไร และเคยมีการตรวจสอบความลึก ตื้นของคลองหรือไม่	สบอ.	
5	กรมชลประทานมีแนวทางและมาตรการป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครอย่างไร	สบอ.	
6	ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน กรมชลประทานมีการประสานความช่วยเหลือเรื่องแหล่งน้ำไปให้เกษตรกรนอกเขตชลประทานที่เป็นรูปธรรมอย่างไร	สบอ.	
7	กรมชลประทานมีมาตรการดูแลรักษาเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัยอย่างไร	สบอ.	
8	กรมชลประทานดำเนินการตามขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร และให้การสนับสนุนในการดูแล บำรุงรักษาโครงการที่ได้ถ่ายโอนภารกิจไปแล้วอย่างไร	สบอ.	
9	กรมชลประทานมีข้อจำกัดในการพัฒนาแหล่งน้ำหรือไม่ อย่างไร	สบก.	
10	กรมชลประทานมีแผนการก่อสร้างแหล่งน้ำหลายแห่ง แต่ติดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม กรมชลประทานมีแนวทางแก้ไขปัญหานี้ อย่างไร	สบก.	
11	กรมชลประทานมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาการจ่ายค่าชดเชยพื้นที่ของราษฎรที่ได้รับผลกระทบอย่างไร	สมต.	
12	กองทุนจัดรูปที่ดิน กรมชลประทาน มีลักษณะงานซ้ำซ้อนกับกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กระทรวงมหาดไทยหรือไม่	สจด.	
13	เหตุผลความจำเป็นในการพัฒนาระบบชลประทานในไร่นาของกองทุนจัดรูปที่ดิน	สจด.	
14	รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการขอใช้งบประมาณของกองทุนจัดรูปที่ดิน	สจด.	
15	การจัดตั้งกองทุนจัดรูปที่ดิน และแหล่งรายได้หลักของกองทุนจัดรูปที่ดิน	สจด.	

ลำดับ	ประเด็นข้อซักถาม	หน่วยงาน	รายชื่อผู้ประสาน / โทร
16	อัตราค่าจัดเก็บค่าใช้จ่ายจากเกษตรกรของกองทุนจัดรูปที่ดิน	สจด.	
17	กรมชลประทานมีแนวทางดำเนินการดูแล ปรับปรุง และบำรุงรักษา โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างไร	กปพ.	
18	การซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล มีเหตุผลและความจำเป็นอย่างไร มีความคุ้มค่ามากน้อยอย่างไร มีภารกิจรองรับเครื่องจักรกลที่ทำการซ่อมอย่างไร	สคก.	
19	การจัดซื้อเครื่องจักร เครื่องมือเป็นการจัดหาเพื่อทดแทนเครื่องจักรของเดิม หรือจัดซื้อเพิ่มเติม และที่ภารกิจที่ความจำเป็นอย่างไร มีความคุ้มค่ามากน้อยอย่างไร ใช้ในภารกิจรองอะไร	สคก.	
20	การแก้ไขปัญหาราษฎรคัดค้านไม่ให้อำนาจโครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช และโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	สพญ.	
21	การแก้ไขปัญหาราษฎรคัดค้านไม่ให้อำนาจโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	กพก.	
22	เนื่องจากในเขตจังหวัดสุโขทัยมีปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากเป็นประจำทุกปี กรมชลประทานได้วางแผนรับมือสถานการณ์ไว้อย่างไร	สชป.4	
23	กรมชลประทานมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก อย่างไร	สชป.10	
24	แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้อุปโภค-บริโภค อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สชป.14	
25	กรมชลประทานมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศหรือไม่	ศทส.	
26	กรมชลประทานได้รับงบประมาณเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ทำไมไม่มีงบวิจัยและพัฒนาเลย มีแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างไร	กผง. ส่วนวิเคราะห์ งบประมาณ	
27	กรมชลประทานได้รับงบประมาณเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ทำไมไม่มีงบประชาสัมพันธ์เลย มีแนวทางการดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์อย่างไร	กผง. ส่วนวิเคราะห์ งบประมาณ	
28	กรมชลประทานได้รับงบประมาณเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ทำไมไม่มีงบฝึกอบรม สัมมนาเลย มีแนวทางการดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างไร	กผง. ส่วนวิเคราะห์ งบประมาณ	



ประเด็นคำถาม

คำตอบ